



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 859 ราย เฉลี่ยวันละ 122 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ (รายสัปดาห์) 43 ราย เฉลี่ยวันละ 6 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 255 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 166 ราย



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 จัดโดย กรมอนามัย สช. โดยมี ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุ๊ป นุจรี วิบูลเชื้อ และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

รพ.ภูเรือ จ.เลย ใช้ศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพ-สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผจก., acnews, hfocus)

- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เผย รพ.ภูเรือ จ.เลย ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพแม่หลังคลอด รักษาอาการโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ออฟฟิศซินโดรม ข้อเข่าเสื่อม/อัมพฤกษ์ พร้อมขยายผลในโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างรายได้ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการแพทย์แผนไทย ในการประกวดของเขตสุขภาพ

ฝีดาษลิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., tojoneews, thebetter, sondhitalk, thejournalistclub)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง รวม 91 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในเดือนมิ.ย.2566 เพียงเดือนเดียว พบผู้ป่วยเพิ่ม 48 ราย เป็นคนไทย 41 ราย ชาวต่างชาติ 7 ราย เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และมีประวัติติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรม คร. ขอความร่วมมือเครือข่าย เช่น รพ.และคลินิกเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สถานประกอบการสุขภาพ ประเภทสปา เชนาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และคำแนะนำในการสังเกตอาการโรคฝีดาษวานร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง

กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. : (ข่าวสด) เว็บไซต์ : (ข่าวสด)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมกับ สคบ. เพื่อจับกุมร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ในตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา โดยจับยึดบุหรี่ไฟฟ้าใหญ่ 3 ราย มูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาท

งานสมุนไพรแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันสุดท้ายสุดคึกคัก กระทรวงสาธารณสุข นำภาคีเครือข่ายกว่า 230 องค์กร นำผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ แสดงภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพทุกมิติ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ ขณะที่ วิชาทกกิจชุมชน Thai Herb Centers หนึ่งในผู้ออกร้าน ได้รับการชื่นชมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร "ผลไพร่" ที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติ มาเป็นทางเลือกให้ ปชช.

รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร โดยปี 2566 รางวัลประเภทที่ 1 Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ได้แก่ มัสสุลอสเปรย์ ของมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นยาทดแทนสเปรย์แก้ปวดกลุ่ม NSAIDs

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผอ. สวทช.เผย สวทช.ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำโครงการยกระดับนวัตกรรมธุรกิจสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/สมุนไพร (ไทย) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2566-2568 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจสมุนไพร ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือสารสกัดมาตรฐาน (Standardized Extract)</p>	
<p>ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict</p> <p>-แฮร์โพลด์เพจ Dr.กล้วย ระบุ เคสคนไข้มาถอนฟัน หมอฟันสังเกตถึงการมีจ้ำเลือดขึ้นผิดปกติ บริเวณแขน และตามตัว จึงส่งเจาะเลือด พบคนไข้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ thrombocytopenia พร้อมแนะเกล็ดเลือดต่ำ ก็ทำฟันได้แต่ต้องเตรียมให้ยาหรือเตรียมเพิ่มเกล็ดเลือดก่อน</p>	-
<p>จับตาไข้เลือดออกปี66 เขตเมืองระบาดสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1) , เว็บไซต์ (แนวหน้า, tnn, nationtv, newtv, thebangkokinsight, thansettakij, thailandplus)</p> <p>- แนวโน้มสถานการณ์ "ไข้เลือดออก ปี 2566" ส่อเค้าระบาดรุนแรง ส่วนใหญ่ "ระบาดเขตชุมชนเมือง" ที่มีปัญหาการบริหารจัดการแมลงสาบเกิดจากพื้นที่เขตอำเภอขยายตัวหนาแน่น "มักมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าอำเภอชนบท" เพราะชุมชนเมืองมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และแถมขาดการจัดการแหล่งน้ำขังให้มีประสิทธิภาพกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้น "ประชาชนควรตระหนักรู้กับไข้เลือดออก" เมื่อมีอาการ ควรต้องไปโรงพยาบาล แล้วโรงพยาบาลก็ต้องประสานแจ้งชุมชนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รพ.สต. เพื่อตรวจเช็คทำการควบคุมโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และฉีดพ่นฆ่ายุงลาย</p>	-
<p>สารเคมีในกลิ่นเหม็นบ่งชี้สภาวะความเครียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. : เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรตี้</p> <p>-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎิล กุลสิงห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัยจากทั้งภายในจุฬาฯ ศึกษาหา "สารเคมีบ่งชี้ถึงความเครียดจากกลิ่นเหม็น" โดยนำร่องวิจัยกับนักฟุตบอล 1,084 คนจากสถานีดับเพลิง 47 แห่งทั่วกทม. นับเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบกลุ่มสารเคมีความเครียด (แบบประหย่ง่าย) ในเหงื่อของคนกลุ่มใหญ่ ที่ประกอบอาชีพเดียวกัน และเป็นความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการทำงาน และในชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดจากการควบคุมหรือจำลองสถานการณ์ขึ้นเหมือนการศึกษาอื่น ๆ แม้การตรวจเหงื่อจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า แต่การตรวจวินิจฉัยสุขภาพจิตโดยบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นเรื่องจำเป็น</p>	-
<p>บริโภคโซเดียมเสี่ยงกระดูกพรุน-ความดันเลือดสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (thansettakij naewna)</p> <p>-ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงงานวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ว่า จากการตั้งข้อสันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคความดันเลือดสูง การบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมมากเกินไป และการเกิดโรคกระดูกพรุน ว่า น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน โดยได้ทดลองใช้เครื่อง เอกซเรย์สามมิติที่ใช้แสงซินโครตรอน กับกระดูกของหนูทดลองที่ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง ทั้งจากปัจจัยทางพันธุกรรม หรือการบริโภคโซเดียมมากเกินไป จึงนำไปสู่ข้อสรุปว่า ทั้งการบริโภคโซเดียมที่มากเกินไป และโรคความดันเลือดสูง สามารถส่งผลเสียต่อกระดูกจนเกิดโรคกระดูกพรุนได้ และยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันเลือดสูงอยู่แล้ว จะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนมากขึ้นตามไปด้วย</p>	-